



บันทึกข้อความ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 เลขที่รับ
 วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓
 เวลา

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์) โทร. ๐ ๒๙๖๗ ๙๗๙๔

ที่ กษ ๐๖๑๓/ ๖ ๑๗๕๖๔ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี ๒๕๖๓ (World Milk Day 2020)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ปศุสัตว์เขต/ปศุสัตว์จังหวัด หรือหน่วยงานเทียบเท่า (ค/ส.ท.)

ตามที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ได้กำหนดให้วันที่ ๑ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมภายในประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม จัดกิจกรรมในวันดื่มนมโลกเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี สำหรับปี ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวันดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” หรือ Enjoy Dairy เพื่อรณรงค์การบริโภคนมในสังคมไทย มุ่งสร้างความเข้าใจและการรับรู้ในวงกว้างและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการรณรงค์บริโภคนม และคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ในการรณรงค์การบริโภคนมของคนไทยให้เพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๘ ลิตร/คน/ปี เป็น ๒๕ ลิตร/คน/ปี ภายในปี ๒๕๖๙ นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมในลักษณะผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย จึงขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านในการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

๑. ขอให้จัดกิจกรรมดื่มนมเนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ตั้งหน่วยงาน โดยพร้อมกันและให้ปฏิบัติตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด พร้อมถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวเผยแพร่ทางกลุ่ม Application Line ของกรมปศุสัตว์
๒. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เชิญชวนดื่มนม ทำทายดื่มนม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมในราคาพิเศษ (Learn Share Challenge Shop) ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อรณรงค์การบริโภคนม รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

*เรียน นอ-คทส.
 เพื่อให้ทราบและไปขอพิจารณา
 มอ.คทส. กองบริหารระบบฯ ดัชนีการ
 ๗๖๖๒*

[Handwritten Signature]

พ.ว.ค
 25 มิ.ย. 63 (นายชัยวัฒน์ โยธคล)
 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมปศุสัตว์

ก.พ./ นอ.กลุ่มพัฒนา
 5: u
[Handwritten Signature]
 ๒๖ มิ.ย. ๖๓
 (นายไพโรจน์ อ่างโสภาส)
 ผู้อำนวยการ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันดีมนมโลก 2563” รมรงค์ให้คนไทยหันมาบริโภคนมไทยได้หลากหลายเมนู

CELEBRATE THE 20TH ANNIVERSARY OF WORLD MILK DAY!

#WorldMilkDay #EnjoyDairy #WorldMilkDayThailand

ตามท้องคการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันดีมนมโลก” หรือ “World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม โดยในปี 2020 ได้กำหนดแคมเปญไว้ว่า #EnjoyDairy ดังนั้นกิจกรรมวันดีมนมโลก ประจำปี 2563 จึงกำหนดคำขวัญไว้ว่า “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดีมนมทุกวัน ดีมได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีอยู่ ทำให้ต้องคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันดีมนมโลก ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ขึ้น

ในวันดีมนมโลกปีนี้ กรมปศุสัตว์มีการกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่

Learn เป็นเรียนรู้การทำเมนูต่างๆ จากผลิตภัณฑ์นม เป็นหลักสูตรที่สอนผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากผู้มีประสบการณ์การทำผลิตภัณฑ์ประเภทนมจากหลายสาขา ร่วมเป็นผู้สาคิตการทำเมนูต่างๆ จากนมโคของเกษตรกรไทย ระหว่างวันที่ 4 - 29 พฤษภาคม 2563 หากท่านที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมได้ที่เว็บไซต์ product.dld.go.th หรือ แฮชแท็ก #LearnWorldMilkDayThailand

Challenge เป็นการโพสต์คลิปวิดีโอลง Facebook ของตนเองโดยเปิดเป็นสาธารณะ พร้อมท้าเพื่อนๆ ให้ทำตาม 5 คน ตามคอนเซ็ปต์ “การบริโภคนมโคแท้ 100% ที่สร้างสรรค์แปลกใหม่ในแบบของคุณ” วิดีโอที่บันทึกจะต้องมีความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยต้องติดแฮชแท็ก #ChallengeWorldMilkdayThailand โดยผู้ที่ต้องการร่วมกิจกรรมสามารถโพสต์ภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 คลิปวิดีโอที่ถูกใจกรรมการ 10 คลิป จะได้รับนมบริโภคฟรี 1 เดือน

Share กิจกรรมแชร์ภาพถ่ายของตนเองขณะดีมนมโคแท้ 100% หรือถ่ายรูปคู่ผลิตภัณฑ์นมต่างๆ พร้อมทั้งคิดแคปชั่นโดนใจ โพสต์ผ่าน Facebook ของตนเองและติดแฮชแท็ก #ShareWorldMilkDayThailand โดยผู้ที่ต้องการร่วมกิจกรรมสามารถโพสต์ภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ภาพถ่ายที่มียอดกดแชร์ กดถูกใจและกดแสดงความรู้สึกรวมกันมากที่สุด จำนวน 10 รางวัล จะได้รับนมบริโภคฟรี 1 เดือน

Shop กิจกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมในราคาพิเศษ แบ่งการจำหน่ายเป็นสองประเภท ผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ และจำหน่ายผ่านระบบออฟไลน์ จากร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์ และห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กิจกรรม Challenge และ Share จะมีการประกาศผลผู้ชนะ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ พญาไท โทร.02-6534444 ต่อ 3377

สุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกครอบครัว ร่วมกันบริโภคผลิตภัณฑ์นมพร้อมแชร์ภาพผ่านสื่อออนไลน์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันดีมนมโลก World Milk Day